

ประจำวันที 12 - 18 มิถุนายน 2556

**กช.ให้ลดราคารับจํานำข้าวเปลือกนาปรังปี 56 เหลือ 12,000 บาท/ตันมีผล 1 ก.ค.**

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กชช.)มีมติให้ปรับลดราคารับจํานำข้าวเปลือกเจ้านาปรังในฤดูกาลผลิตปี 56 ลงเหลือ 12,000 บาท/ตัน จากปัจจุบันที่รับจํานำไว้ที่ 15,000 บาท/ตัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.56 ซึ่งปกติจะเป็นช่วงที่มีผลผลิตข้าวนาปรังออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนั้น ให้มีการปรับเงื่อนไขการรับจํานำข้าวนาปรังที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน ก.พ.56 ให้มีการจำกัดวงเงินในการรับจํานำจากเกษตรกรไว้ที่ไม่เกินรายละเอียด 5 แสนบาท โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.56 โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ หามาตรการในการช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย

รว.พาณิชย์ กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องปรับลดราคารับจํานำข้าวว่า เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ หลังจากกระทรวงการคลังมีข้อเสนอว่าหากต้องการให้งบประมาณของประเทศเข้าสู่สมดุลได้ในปี 60 นั้น โครงการรับจํานำข้าวของรัฐบาลจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีไม่เกิน 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้การปรับลดวงเงินในการรับจํานำข้าวยังทำให้รัฐบาลสามารถนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนในภาคส่วนอื่นได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น ยังมองว่าการปรับเงื่อนไขรับจํานำข้าวนาปรังคงจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมากนัก เนื่องจากสามารถเพาะปลูกได้หลายครั้งในรอบปี

ส่วนการปรับลดราคารับจํานำลงจะมีผลต่อราคาข้าวในตลาดให้ปรับลดลงหรือไม่นั้น นายบุญทรง กล่าวว่า อาจจะมีผลต่อราคาในตลาดลดลงบ้าง แต่ราคาข้าวที่ได้ทำสัญญาส่งมอบไปแล้วจะไม่มีผลกระทบ เพราะต้องยึดตามราคาที่ได้ทำสัญญาไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

ส่วนการรับจํานำข้าวนาปีฤดูกาลผลิตปี 56/57 จะใช้ตามราคาใหม่ที่ได้ปรับลดลงหรือไม่นั้น นายบุญทรง กล่าวว่า จะมีการพิจารณาอีกครั้ง

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

**วราเทพฯรับขาดทุนจํานำข้าว 3 รอบหับถึง 31 ม.ค.56 สูงถึง 2.2 แสนล.บ.**

นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากรวมการดำเนินโครงการรับจํานำข้าวครบทั้ง 3 รอบ คือ นาปี ฤดูกาลผลิตปี 54/55 และนาปรังปี 55 รวมไปถึง นาปี ฤดูกาลผลิตปี 55/56 ถึง ณ วันที่ 31 ม.ค.56 ตัวเลขขาดทุนน่าจะอยู่ที่ราว 2.2 แสนล้านบาท

"อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการขาดทุนที่ 2.2 แสนล้านบาทเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้น โดยผลขาดทุนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลสามารถระบายข้าวในสต็อกได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดโครงการรับจํานำข้าว"นายวราเทพ กล่าว

สำหรับตัวเลขที่คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าว สรุปผลขาดทุน 1.36 แสนล้านบาทเป็นโครงการในช่วงนาปี 54/55 และนาปรังปี 55 ยังไม่รวมนาปี 55/56 โดยคำนวณจากจำนวนข้าวเปลือก 21.78 ล้านตัน จำนวนข้าวสาร 13.42 ล้านตัน คิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้เกษตรกร 337,321.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ 14,785.66 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่าย 352,107.64 ล้านบาท ส่วนมูลค่าข้าวคงเหลือในสต็อก 155,968.92 ล้านบาท มูลค่าข้าวที่ระบาย 59,141.31 ล้านบาท รวมเป็นขาดทุนเท่ากับ 136,896.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยืนยันว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่มีการตกแต่งตัวเลขตามที่ฝ่ายค้านกล่าวอ้าง หากมีตัวเลขหายไปจะต้องมีผู้รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม หากเทียบเงินขาดทุนจากโครงการ เทียบกับผลประโยชน์ที่ชาวนาได้รับทั้งสิ้น 115,545 ล้านบาท ถือว่าคุ้มค่าที่จะยอมขาดทุน เพราะทำให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์โดยตรงและลืมตาอ้าปากได้  
*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## **“พาณิชย์” จัดคณะโรดโชว์สหรัฐฯ โปรโมตข้าวหอมมะลิและหอมมะลิอินทรีย์เจาะตลาดคนมีตังค์**

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะนำคณะผู้แทนการค้าข้าวเดินทางไปขยายตลาดข้าวไทยในงานแสดงสินค้า Summer Fancy Food Show 2013 ณ สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 2556 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาตลาดข้าวเดิมและขยายตลาดข้าวใหม่ เจรจาผ่อนคลายปัญหาและอุปสรรคทางการค้าข้าวในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปสหรัฐฯ ได้มากขึ้น และช่วยยกระดับราคาข้าวภายในประเทศให้สูงขึ้นตาม

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานดังกล่าวกรมฯ จะจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวไทย การจัดแสดงตัวอย่างข้าว การแจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์และตัวอย่างข้าว และการสาธิตหุงข้าวหอมมะลิไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมร่วมกับอาหารไทย

“โอกาสที่ไทยจะผลักดันการส่งออกข้าวขึ้นตัวอย่างข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้เพิ่มมากขึ้น เพราะผู้บริโภคชาวอเมริกันที่มีฐานะดี และผู้บริโภคที่เอาใจใส่ในเรื่องการดูแลสุขภาพต่างมีความต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพดี ซึ่งข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ถือได้ว่าตอบโจทย์ดังกล่าวได้ จึงถือเป็นโอกาสที่ไทยจะเพิ่มยอดส่งออกได้มากขึ้น” นางปราณีกล่าว

สำหรับงานแสดงสินค้า Summer Fancy Food Show 2013 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และจากข้อมูลการจัดงานที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าร่วมประมาณ 2,400 รายจาก 80 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 13,500 คน จึงเป็นโอกาสที่กรมฯ จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวไทยในงานดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย และกระตุ้นปริมาณการบริโภคข้าวไทยในตลาดสหรัฐฯ ให้เพิ่มมากขึ้น

*ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์*

## **รัฐบาลถอยลดราคาจำหน่าย คาดเหลือตันละ 1.2-1.35 หมื่น และไม่รับทุกเมล็ด พร้อมรับปีแรกเจ๊ง 1.36 แสนล้านบาท**

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) โดยการประชุมครั้งนี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แต่งตั้งให้หาข้อเท็จจริงกรณีการรับจำหน่ายข้าวเจ๊ง 2.6 แสนล้านบาท และได้เข้าร่วมการประชุม กชช. ในครั้งนี้ด้วย ได้ออกมาชี้แจงถึงตัวเลขการขาดทุนจำหน่ายข้าว

นายวราเทพกล่าวว่า กชช. ได้ให้การรับรองตัวเลขดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวฤดูกาลแรก ซึ่งอยู่ในฤดูกาลผลิตปี 2554/55 และนาปี 2555 มีผลดำเนินการขาดทุน 1.36 แสนล้านบาท ตามวิธีคำนวณของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตร กระทรวงการคลัง ที่คำนวณจากมูลค่าข้าวในสต็อกของรัฐบาลซึ่งยังคงเหลืออยู่ตามราคาตลาดต่ำสุด ณ วันปิดบัญชี โดยคำนวณจากจำนวนข้าวเปลือก 21.7 ล้านตัน ใช้จ่ายเงิน

ไปทั้งสิ้น 3.52 แสนล้านบาท ขณะที่มูลค่าข้าวคงเหลือในสต็อก 1.56 แสนล้านบาท ส่วนข้าวที่ขายออกไป 5.92 หมื่นล้านบาท

ส่วนการพิจารณาตัวเลขปิดบัญชีข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2555/56 ยังไม่สามารถคำนวณตัวเลขได้ เนื่องจากสต็อกยังมีการคลาดเคลื่อน กชช. จึงได้มอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไปตรวจปริมาณสต็อกข้าวที่แน่นอน และส่งตัวเลขกลับมาให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ พิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผลการขาดทุนโครงการข้าวนาปี 2554/55 และนาปี 2555 อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะตัวเลขที่แท้จริงจะมีการสรุปได้ชัดเจน เมื่อมีการระบายข้าวจนหมด โดยจะนำข้อสรุปที่ได้เสนอให้ ครม. พิจารณาในวันที่ 18 มิ.ย.

นายวราเทพกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มีการคำนวณตัวเลขขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวออกมาก่อน เพื่อตอบข้อสงสัยของสังคม หลังมีการกล่าวหาว่ามีการขาดทุนสูงถึง 2.6 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มีที่มาที่ไป และหลังจากที่ กชช. ได้ขอให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ทำการสรุปตัวเลขการดำเนินการเป็นรายไตรมาส หรือทุก 3 เดือน สรุปให้ กชช. รับทราบ ซึ่งครั้งต่อไปจะทำการสรุปตัวเลขในโครงการรับจำนำข้าว โดยปิดบัญชีในวันที่ 31 พ.ค. 2556 และยึดวิธีการคำนวณของอนุกรรมการปิดบัญชีฯ เป็นมาตรฐานการคำนวณผลดำเนินการ

จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 19.45 น. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาแถลงข่าวถึงผลการประชุม กชช. ว่า ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงการรับจำนำข้าว ที่จะนำมาใช้ในปี 2556/57 และนาปี 2557 โดยมี 3 ทางเลือกให้ฝ่ายเลขานุการ กชช. ไปพิจารณา คือ 1.ใช้ราคาปัจจุบันที่ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน ลดลงในอัตรา 15-20% 2.ใช้ราคาต้นทุนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำนวณได้ แล้วบวกกำไรให้ 25% และ 3.ใช้ราคาขึ้นาตลาด โดยบวกราคาเพิ่มให้จากราคาตลาดอีก 10% ซึ่งราคาทั้งหมดจะอยู่ในกรอบ 1.2-1.35 หมื่นบาท/ตัน ส่วนข้าวหอมมะลิ ก็จะใช้วิธีการเดียวกัน ซึ่งจะมีราคาลดลงด้วย

ส่วนปริมาณที่รับจำนำ คาดว่าจะมีการปรับลดปริมาณลงเช่นเดียวกัน โดยจะรับจำนำไม่เกิน 14-15 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิตปี 2556/57 ที่คาดว่าจะมีปริมาณ 26-27 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนนาปี 2557 ยังไม่ได้มีการคาดการณ์ โดย กชช. ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ไปรวบรวมรายละเอียดแต่ละแนวทาง ก่อนนำเสนอให้ กชช. พิจารณา และนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

“การพิจารณาปรับลดราคาและปริมาณการรับจำนำข้าวในครั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และไม่เป็นภาระต่อการจัดทำงบประมาณที่จะต้องมาชดเชยในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาลไม่ได้หนึ่งนอใจ และตระหนักมาโดยตลอด โดยกรอบการใช้เงินในโครงการรับจำนำตามวินัยทางการเงินการคลัง จะต้องขาดทุนไม่เกิน 7 หมื่นถึง 1 แสนล้านบาท” นายบุญทรงกล่าว

นายบุญทรงกล่าวว่า กชช. ยังได้มีมติให้มีการเร่งรัดการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้เร็วขึ้น โดยใช้แนวทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การเปิดช่องให้ต่างประเทศเสนอซื้อข้าวได้โดยตรง การประมูลในรูปแบบใหม่ๆ หรือใช้วิธีการเดิมที่ไม่เคยใช้ คือ การขายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟด) โดยให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษารายละเอียดและเสนอกลับมาให้ กชช. พิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาล โดยให้ตรวจสอบโรงสี โกดังกลางทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบปริมาณข้าวที่คงเหลือทั้งหมด โดยใช้เวลาดำเนินการภายใน 30 วัน

**ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์**

## **อคส.แจงข้าวล่องหน 1.6 ล้านตัน-แจงข้าวถุงเก่า-เสียงมะเร็งเรื่องเข้าใจผิด**

แหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีที่เกิดคณะอนุกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ที่มี พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี เป็นประธาน ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีข้าวถุงที่รับผิดชอบโดยอคส.หายไปถึง 1.66 ล้านตันว่า ข้อมูลทางกรมการค้าให้มานั้นเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายข้าว

และมติอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2554 ให้นำข้าวขาว 5% จำนวน 1 แสนตัน เพื่อนำไปปรับปรุงบรรจุถุง ถุงละ 5 กก. เพื่อนำจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณข้าวในตลาดให้มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้า

ต่อมามติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ระบายข้าวขาว 5% จำนวน 5 หมื่นตัน โดยแบ่งข้าวสารมาจากการประชุมครั้งก่อน เพื่อนำไปจำหน่ายให้คณะกรรมการอิสลามร้านค้าถูกใจ กรมการค้าภายใน และจำหน่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมามติอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ให้ระบายข้าวขาว 5% จำนวน 1 แสนตัน เพื่อนำไปปรับปรุงและบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาไม่เกินถุงละ 70 บาท และในการประชุม กขช. วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ได้มีการอนุมัติระบายข้าวขาว 5% จำนวน 4 แสนตัน ข้าวเหนียว 10% จำนวน 1 แสนตัน โดย อคส. ปรับปรุงข้าวสารบรรจุเพื่อกระจายสินค้าจนถึงปลายทางตามช่องทางการตลาดทั่วไป โครงการธงฟ้า และร้านถูกใจราคาถุงละไม่เกิน 70 บาท และล่าสุดมติอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ได้อนุมัติให้ระบายข้าวขาว 5% จำนวน 2.5 แสนตัน/เดือน ข้าวเหนียว 10% จำนวน 5 หมื่นตัน/เดือน ระยะเวลาดำเนินการมกราคม-มิถุนายน 2556 โดย อคส. ได้ปรับปรุงข้าวสารบรรจุเพื่อกระจายสินค้าจนถึงปลายทางตามช่องทางการตลาดทั่วไป โครงการธงฟ้า และร้านถูกใจในราคาต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป

“กรอบที่ทาง กขช. ได้กำหนดไว้ให้มีการนำข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาลมาทำข้าวถุงเพื่อจำหน่ายนั้น กำหนดไว้ที่ 2.5 ล้านตัน แต่ขณะนี้ได้ทยอยขายไปจากกรอบที่กำหนดไว้เนื่องจากเอกชนที่เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงข้าวและบรรจุถุง ที่ อคส. ว่าจ้าง ปรับปรุงและบรรจุถุง ได้ทยอยดำเนินการตามภาวะความต้องการและความเหมาะสม เพราะหาก อคส. นำข้าวถุงราคาถูกออกไปจำหน่ายจำนวนมากเกินไปก็จะเกิดการร้องเรียนจากภาคเอกชนว่าแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมกับภาคเอกชน เป็นการจำหน่ายเพื่อตัดราคา ซึ่งเรื่องนี้ อคส. ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องไปชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

ดังนั้น อคส. จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการทำข้าวถุงเพื่อจำหน่ายอย่างรอบคอบ แม้ว่า กขช. อนุมัติกรอบการระบายมาให้ 2.5 ล้านตันแต่ไม่ได้หมายความว่า จะส่งมอบข้าวให้เอกชนนำไปปรับปรุงทั้งหมดทีเดียว ซึ่งการที่มีข้าวถุงที่ดำเนินการโดย อคส. ออกมานั้นก็ทำให้ราคาข้าวถุงไม่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีสินค้าให้เลือกมากขึ้น และทำให้ราคาข้าวถุงในตลาดมีเสถียรภาพ การที่มีมติให้ระบายข้าวไปทำข้าวถุงก็ไม่ได้หมายความว่า จะขายออกไปทีเดียว แต่เป็นการทยอยระบายออกมาด้วยเหตุผลด้านการตลาดทั้งนี้ อคส. ยืนยันว่าการดำเนินการระหว่าง อคส. กับภาคเอกชนไม่เคยมีปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งก็จะทยอยดำเนินการไปเรื่อยๆ จนครบ ไม่ได้หมายความว่า ข้าวที่ อคส. รับผิดชอบอยู่หายไป 1.66 ล้านตันอย่างที่ เป็นข่าว

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียสื่อกันว่ากระทรวงพาณิชย์ได้นำข้าวในสต็อกขายให้ ดีลเลอร์รายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ แม็คโคร เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี นำไปบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน รวมทั้งเดือนไม่ทำให้ประชาชนซื้อมารับประทานเนื่องจากใช้ยาในการรักษาข้าวอย่างแรง จนทำให้หนูทดลองแห่งตาย และเสี่ยงเป็นมะเร็ง นั้น แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการการรณรงค์แม่แลงและมอดได้กำหนดให้ใช้สารอลูมิเนียมฟอสไฟด์ ตามสูตรที่กำหนดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาเซอร์เวเยอร์ (บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว) รมยาน้อยกว่าที่กำหนดไว้จนเกิดปัญหา ข้าวเน่าเสีย จึงต้องมีการเข้มงวดและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการวางจ้างเซอร์เวเยอร์ใหม่ ให้รับผิดชอบคุณภาพข้าว ซึ่งจะทำให้เซอร์เวเยอร์มยาตามสูตรที่กำหนดไว้ ดังนั้นที่มีสื่อกันว่าข้าวของรัฐบาลมีการมยาเกินกว่าที่กำหนดจนทำให้ยาตก ค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั้น ไม่น่าจะเป็นจริงเพราะหากเซอร์เวเยอร์ใช้ยา รมเกินปริมาณที่กำหนดก็จะทำให้ต้นทุนการเก็บรักษาข้าวสูงขึ้นโดยใช้เหตุจึง เชื่อว่าจะไม่มีเซอร์เวเยอร์รายใด และการที่ผู้ซื้อมาซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล เมื่อนำไปผลิตบรรจุถุง หรือนำไปส่งออกก็จะมี การปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกครั้งหากไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือส่งออกได้

“ก็ยังไม่รู้ว่าข้าวออกมาจากไหนและไม่เคยมีการรายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากการกินข้าวจากโกดังรัฐบาล จึงไม่อยากให้แตกตื่น เพราะเป็นไปได้ว่าจะมีการอัดยาเข้าไปขนาดนั้นเพราะทำให้ต้นทุนเซอเวเยอร์ในการรักษาคุณภาพสูงโดยใช้เหตุที่ผ่านมานหน่วยงานรัฐต้องบังคับให้เขาอัดยาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเพราะอัดยาน้อยเกินไป”แหล่งข่าวระบุ

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธรนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยให้ความเห็นว่า ข้าวดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะรัฐบาลก็ทำโครงการรับจำนำข้าวมานานแล้วและตัวยาฟอสฟีน ( Phosphene ) นั้น เป็นยาที่ใช้ในการอบมอด และ ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง และเป็นสารที่ยอมรับกันในCodex และ WHO ซึ่งเมื่ออบเสร็จทิ้งไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวยาก็จะระเหยออกไปในอากาศและไม่ตกค้าง ซึ่งการรมยาจะต้องทำทุก 3 เดือนพอครบ 3 เดือนก็ต้องรมใหม่เพราะมอดก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้อีก เพราะ ข้าวกับมอดเป็นของคู่กัน

“ยืนยันว่าไม่มีการใส่ยากันเชื้อรา เนื่องจากข้าวที่เก็บไว้หากสภาพดี ไม่เปียก ไม่ชื้น ก็จะไม่มีการเกิดเชื้อราขึ้น ซึ่งการผลิตข้าวถุงไม่มีการใส่ยากันเชื้อรา โดยความชื้นในตัวข้าว ปกติจะอยู่ที่ 12 -14 %ซึ่งเป็นความชื้นที่ต่ำ ที่จะไม่เกิดเชื้อราทั้งนี้กรรมวิธีผลิตข้าวถุง มีการทำความสะอาดถุง ขัดใหม่”

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## พณ.ปิดข้าวรัฐรมยากันมอดเกินขนาด

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีที่มีข่าวลือจากกระแสวิเคราะห์สื่อเพียงอย่างเดียวถึงสต็อกข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ขายให้ดีลเลอร์รายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ แม็คโคร เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี นำไปบรรจุถุงจำหน่ายในยี่ห้อเฮิร์ทแบรนต์ เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน มียากันราและมอดในระดับที่รุนแรง เพื่อใช้ในการรักษาข้าว จนถึงขนาดทำให้หนูแห้งตาย และทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนั้น ยืนยันว่าข้าวทุกเมล็ดในโครงการรับจำนำมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ เพราะสารเคมีที่รมยาผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ โดยใช้สารที่ชื่อว่า "อลูมิเนียมฟอสไฟด์" รมยาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น มอด ตามสูตรที่กำหนดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเมื่อรมยาเสร็จแล้ว จะปล่อยทิ้งไว้ 5-7 วัน เพื่อให้ยาที่รมไว้ระเหยออกไปหมดก่อน จนปลอดภัยกับผู้บริโภค และก็ได้มีการใช้วิธีการนี้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโลก ไม่เช่นนั้นไทยจะส่งออกข้าวออกไปตลาดต่างประเทศไม่ได้ ดังนั้นข้าวทุกเมล็ดมีความปลอดภัยเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการปล่อยกระแสวิเคราะห์ข่าวดังกล่าวน่าจะมาจากการปล่อยข่าวในเชิงธุรกิจเพื่อโจมตีคู่แข่งมากกว่า อีกทั้งหากเซอเวเยอร์ใช้ยาปริมาณที่กำหนด จะทำให้ต้นทุนการเก็บรักษาข้าวสูงขึ้น จึงเชื่อว่า จะไม่มีเซอเวเยอร์รายใดรมยาในปริมาณมากจนทำให้เกิดปัญหาในการส่งออกข้าวในภายหลังได้

ที่มา [โพสต์ทูเดย์](#)

## ส่งออกข้าวไทยหลุดเป้า “ญวน-แขก” แข่งลดราคา

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เห็นได้ชัดเจนว่า เวียดนามกำลังแข่งกับอินเดียลดราคาขายข้าวในตลาดโลก เพราะผลผลิตข้าวเวียดนามปีนี้ดีมาก และไม่มีสถานที่เก็บ จึงต้องลดราคาขายลงให้ต่ำกว่าอินเดีย เพื่อให้ขายข้าวออกได้โดยเร็ว ส่งผลให้ราคาข้าวสารขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ตันละ 370 เหรียญสหรัฐ ต่ำสุดในรอบหลายปี และยังทำให้ไทยขายข้าวได้ลำบากมากขึ้น เพราะการรับจำนำข้าวในราคาสูง ยิ่งทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง และเสียตลาดบางส่วนให้อินเดียและเวียดนามไปแล้ว ขณะเดียวกัน ลูกค้าของไทยบางประเทศ เช่น ฮองกง ก็เริ่มนำเข้าข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาบ้างแล้ว เพราะราคาถูกกว่าข้าวไทยมาก จึงเป็นไปได้ว่าปีนี้เอกชนไทยอาจส่งออกข้าวได้ไม่ถึง 6 ล้านตัน จากเป้าหมายส่งออกปีนี้ที่ตั้งไว้ประมาณ 6.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ จากรายงานถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยจากเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศพบว่า ในช่วง 5 เดือนของปี 2556 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกข้าวได้ 2.5 ล้านตัน มูลค่า 1,794 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 52,988 ล้านบาท ราคาส่งออกเฉลี่ยตันละ 715 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 14.7% และ 8.9% ตามลำดับ แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยในรูปเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.8% สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2556 กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ แจ้งว่า เมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการค้าข้าวกับรัฐบาลกัมพูชา โดยฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวจากกัมพูชาในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า โดยที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์มีข้อตกลงการค้าข้าวกับไทยและเวียดนามเท่านั้น ส่วนการนำเข้าของฟิลิปปินส์เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย. ซึ่งในปีนี้นำเข้า 187,000 ตัน และเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2556 ที่ผ่านมา เวียดนามชนะไทยในการประมูลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ทั้งล็อตด้วยราคาตันละ 459.75 เหรียญสหรัฐเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ปัจจุบันประเทศคู่แข่งข้าวรายสำคัญของไทย ทั้งอินเดียและเวียดนาม ได้แข่งขันลดราคาขายข้าวในตลาดโลกอย่างหนัก โดยราคาข้าวสารขาว 5% ของอินเดียขายที่ตันละ 445 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 25% ตันละ 400 เหรียญสหรัฐ ส่วนเวียดนาม ข้าวขาว 5% ตันละ 370 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 10% ตันละ 365 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 15% ตันละ 360 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 25% ตันละ 350 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ข้าวขาว 5% ของไทยตันละ 532 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 10% ตันละ 525 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 15% ตันละ 530 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 25% ตันละ 527 เหรียญสหรัฐ

สาเหตุที่ทั้ง 2 ประเทศแข่งขันลดราคาขายข้าว เพราะอินเดียมีปริมาณสต็อกข้าวอยู่กว่า 30 ล้านตัน และยังมีผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดอีกมาก เช่นเดียวกับเวียดนามที่ผลผลิตข้าวมีมาก และไม่มีสถานที่เก็บ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องลดราคาขายลง เพื่อระบายสต็อกข้าวออกให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ทั้ง 2 ประเทศแข่งขันลดราคาข้าวเช่นนี้ เป็นการสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในตลาดข้าวโลก และทำให้ราคาตลาดโลกตกต่ำ มีผลจูงใจให้ราคาข้าวประเทศอื่นๆ ตกต่ำลงไปด้วย และยังทำให้ผู้ซื้อเห็นว่า ราคาข้าวไทยสูงกว่าทั้ง 2 ประเทศมาก ทั้งที่ขณะนี้ราคาข้าวไทยต่ำแล้ว เพราะในเดือนพ.ค. ข้าวขาว 5% ของไทยตันละ 556 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวอื่นๆ น่าจะหิบบกขึ้นเป็นประเด็นซักถามทั้ง 2 ประเทศในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) เหมือนอย่างที่หลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ หิบบกประเด็นการรับจำนำข้าว และการที่ไทยมีสต็อกข้าวอยู่มากจนเกรงว่าอาจจูงใจให้ราคาข้าวตลาดโลกลดลง และกระทบต่อประเทศผู้ผลิต มาซักถามไทยใน WTO หลายครั้ง

ทั้งนี้ คาดว่า ไม่น่าจะมีประเทศใดหิบบกกรณีนี้ขึ้นมาซักถามทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย เพราะอินเดีย เป็นประเทศที่มีอำนาจต่อรองมากใน WTO เพราะเป็นประเทศผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ อีกทั้งอินเดีย มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง ทำให้หลายประเทศต้องการเป็นมิตรกับอินเดีย และต้องการเข้าไปร่วมทำการค้า การลงทุนด้วย

**ที่มา ASTVผู้จัดการรายวัน**

## **อึ้ง!ตัวเลขขาดทุนข้าวพณ.แค่ 3.4 หมื่นล.**

นักวิชาการ จวกขาดทุนรับจำนำข้าวของกระทรวงพาณิชย์ แค่ 3.4 หมื่นล้านบาท หลวงโลก ชี้ตัวเลขจริงกว่า 3 แสนล้านบาท ด้านอดีตรองใน กชช. ดึงทุกภาคส่วนอย่าหลงทาง ระบุกลลวงปั่นตัวเลขหนีถูกโจมตี จีพาคณบดีแจงตัวเลขจริงปริมาณและราคาจริงขายข้าวทั้งจีทูจี-ประมูลขายเอกชน-ระบายทำข้าวถุง ด้านผู้ส่งออก-โรงสีส่งเสียงเชียร์ลดราคาปรับรับจำนำ ช่วยธุรกิจเดินหน้า ขณะชวนาค้ำรามหากลดราคา รัฐต้องช่วยลดปัจจัยการผลิต และต้องการันตีกำไรอย่างต่ำ 40%

จากตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำข้าว ที่ยังไร้ข้อสรุป และมีการจัดซื้อเรื่องข้อมูลขาดทุนระหว่าง คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงการคลัง กับตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ ที่ล่าสุดฝ่ายแรกประเมินขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 และข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 มูลค่า 1.36 แสนล้านบาท แต่ฝ่ายหลังระบุขาดทุนเพียง 3.48 หมื่นล้านบาท บนสมมติฐานหลักการคำนวณที่แตกต่างกัน ซึ่ง คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) จะหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ในเรื่องนี้ว่า ตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุขาดทุนรับจำนำข้าว เพียง 3.48 หมื่นล้านบาทเป็นการกล่าวเท็จ เห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลตัวเลขการขายข้าว (นาปี ปี 2554/55 และนาปรัง ปี 2555) ที่ได้นำออกมาชี้แจงมีรายได้รวม 4.99 หมื่นล้านบาท ประเมินแล้วรัฐจะขายข้าวได้จริงเพียงแค่ 1 ล้านตันเท่านั้น โดยหากเปรียบเทียบกับราคารับจำนำข้าวเปลือกที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท ราคาข้าวสารควรจะอยู่ที่ตันละ 2.35 หมื่นบาท ขณะที่ราคาข้าวสารขายส่ง (ข้าวขาว 5%) ที่สมาคมโรงสีข้าวไทยแจ้ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เฉลี่ยที่ 1.50-1.53 หมื่นบาทต่อตัน แสดงให้เห็นว่ามีการสูญเสียจากการขาดทุนโครงการจากความต่างของราคาในรูปข้าวสารถึงตันละ 8.27 พันบาท

ทั้งนี้หากนำมาคำนวณปริมาณข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าว นาปี ปี 2554/55 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจงใช้วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท) รับข้าวเปลือกมา จำนวน 6.95 ล้านตัน สีแปรเป็นข้าวสาร จะเหลือ 4.5 ล้านตัน เมื่อนำมาคูณกับส่วนต่างราคาในรูปข้าวสารที่หายไป 8.2 พันบาทต่อตัน จะขาดทุน 3.72 หมื่นล้านบาท ขณะที่โครงการนาปรัง ปี 2555 (ใช้วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท) รับจำนำข้าวเปลือก 14.9 ล้านตัน หากนำมาสีแปรเป็นข้าวสาร จะเหลือ 9.7 ล้านตัน นำมาคิดคำนวณกับส่วนต่างราคา หายไปจำนวน 8.2 พันบาทต่อตัน จะขาดทุนเท่ากับ 8.02 หมื่นล้านบาท

ส่วนโครงการนาปี ปี 2555/56 (ใช้วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท) รับจำนำข้าวเปลือก 14.3 ล้านตัน หากนำมาสีแปรเป็นข้าวสารจะเหลือ 9.3 ล้านตัน นำมาคำนวณส่วนต่างราคาที่หายไป 8.2 พันบาทต่อตัน จะขาดทุนเท่ากับ 7.69 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมทั้ง 3 โครงการ รัฐบาลจะขาดทุน 1.94 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าเก็บรักษา ค่าดอกเบี้ย เสื่อมสภาพ และข้าวนาปรัง ปี 2556 หากรวมประเมินจะขาดทุนรวม 3 แสนล้านบาท

ขณะที่แหล่งข่าวจากอดีตหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์จะปัดตัวเลขเท่าไรก็ได้ ถือเป็นตัวเลขลม ทุกภาคส่วนไม่ควรหลงทาง เพราะความจริงแล้วกระทรวงพาณิชย์ต้องเปิดเผยตัวเลขการขายข้าวทั้งการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ประมูลขายให้เอกชน และการระบายเพื่อทำข้าวถุงภายในประเทศว่ามีปริมาณ ราคาเท่าไร จำเป็นต้องเปิดเผยให้สังคมรับรู้ ซึ่งหากการขาดทุนนั้นชวนาได้ประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสังคมยอมรับได้

แต่หากขาดทุนโดยส่วนหนึ่งเป็นค่าบริหารจัดการ ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันรวมกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท สังคมยอมรับได้ครั้งหนึ่ง เพราะทั้ง 2 กรณีนี้ถือเป็นการขาดทุนโดยสุจริต แต่ถ้าขายขาดทุนโดยมีการยกยอกขายข้าวให้กับพ่อค้าบางกลุ่มในราคาถูก แล้วอ้างเป็นการขายแบบจีทูจี หรือมีการประมูลขายราคาถูกแบบเอื้อพวกพ้อง หรือระบายอ้างเพื่อช่วยคนยากจนโดยผลิตเป็นข้าวบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำหน่ายไม่เกิน 70 บาทต่อถุง ขายผ่านร้านถูกใจโครงการธงฟ้า และร้านค้าทั่วไป แต่ไม่มีข้าวจำหน่ายจริง อย่างนี้สังคมรับไม่ได้

อย่างไรก็ดีจากการประเมินผลขาดทุนโครงการ ที่ออกมาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. กระทรวงการคลังประเมินตอนแรกขาดทุนไม่ต่ำกว่า 2.6 แสนล้านบาท มองเป็นตัวเลขที่มีความน่าเชื่อถือ 2. ตัวเลขขาดทุนของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุล่าสุดขาดทุนเพียง 3.48 หมื่นล้านบาท มองเป็นตัวเลขปั้นแต่งขึ้นมา ไม่มีบริษัทไหนในโลก ที่คิดคำนวณแคร์รายได้ หักค่าใช้จ่าย โดยไม่นำค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาหักด้วย และ 3. ตัวเลขสุดท้ายของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ที่นำมาใช้ในการประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1.3 แสนล้านบาทนั้น เป็นตัวเลขของนักการเมือง เพราะก่อนหน้านี้ทราบกันดีว่านายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเรียกนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเข้าไปเจรจา

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตัวเลขการขาดทุนเพียง 3.4 หมื่นล้านบาท ของกระทรวงพาณิชย์มองว่ามีการตกแต่งตัวเลขเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีมาก ขณะที่ตัวเลขของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีมีความน่าเชื่อถือกว่า เพราะเป็นไปตามหลักการของการจัดทำบัญชี และหากประเมินง่าย ๆ จากที่ทั้ง 2 รอบปีของการรับจำนำข้าว(ปี 2554/55 และปี 2555/56)ที่ใช้เงินไปแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท โดยราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาด 40% (ราคาจำนำ 1.5 หมื่นบาท/ตัน ขณะที่ราคาตลาดเวลานี้เฉลี่ยที่ 9 พัน-1 หมื่นบาท/ตัน) แสดงว่าใช้เงินซื้อตามราคารับจำนำเกินจากราคาตลาดไปกว่า 2 แสนล้านบาท ดังนั้นประเมินผลขาดทุนเบื้องต้นจะต้องมากกว่า 2 แสนล้านบาท

ขณะที่หากคิดจากตัวเลขการระบายข้าวออกไปส่วนหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ไม่เคยให้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าขายออกไปเท่าใด เหลือข้าวในสต็อกเท่าไร เทียบราคาตลาด ณ ปัจจุบัน กับราคาที่รับจำนำมากก็จะทราบว่าการขาดทุนจริงเท่าไร สรุปแล้วการขาดทุนคาดจะสูงกว่าเม็ดเงินที่ใช้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร(7-8 หมื่นล้านบาท)ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวรัฐบาลอาจปรับลดราคารับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะมาถึงลง(ปีการผลิต 2556/57)จาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน(ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15%) โดยจะกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทางผู้ส่งออกเห็นด้วยหากทำจริง เพราะจะช่วยลดการขาดทุนของรัฐบาลลง เนื่องจากประเมินแล้วว่า การค้าข้าวโลกในช่วง 1-2 ปีจากนี้จะไม่ดีขึ้น เพราะสต็อกยังมีมาก ราคาจะไม่ขยับดี โดยล่าสุดองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(เอฟเอโอ) ประเมินสต็อกข้าวโลกในปี 2556 จะมีมากถึง 497 ล้านตัน จากปี 2555 มี 487 ล้านตัน นอกจากนี้หากลดราคารับจำนำลงจะทำให้ผู้ส่งออกกล้าซื้อข้าวเก็บสต็อก และทำตลาดส่งออกได้ดีขึ้น จากปัจจุบันไม่มีใครกล้าซื้อสต็อกไว้ส่งออก แต่จะซื้อเฉพาะเวลาที่มีคำสั่งซื้อเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งมากจากจำนำราคาสูง

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ไม่อยากแสดงความเห็นว่าตัวเลขขาดทุนใครน่าเชื่อถือกว่า เพราะอาจถูกมองเป็นการเลือกข้าง แต่ที่แน่ๆ โครงการขาดทุนอยู่แล้วจากการระบายข้าวที่ซื้อแพงขายถูก โดยซื้อมาตันละ 1.5 หมื่นบาท แต่ล่าสุดราคาตลาดเฉลี่ยที่ 1 หมื่นบาทต่อตัน ดังนั้นเพื่อลดการขาดทุนรัฐควรปรับปรุงโครงการโดยราคารับจำนำควรกำหนดใหม่ให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด

สำหรับภาพรวมของธุรกิจโรงสีในเวลานี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาล โดยรับจ้างสีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งคลังกลางยังมีงานทำ และยังมีเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีเงินซื้อข้าวแข่งกับรัฐบาล ขณะที่บางส่วนรับจ้างสีข้าวให้กับผู้ส่งออกที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดก็เก็บเงินไม่ได้ ทำให้เดือดร้อนและปิดกิจการไปเป็นจำนวนมาก

ส่วนนายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย กล่าวว่า ชาวนาทั่วประเทศพอใจมากกับโครงการรับจำนำและอยากให้เดินหน้าโครงการ ซึ่งแม้ชาวนาจะมีรายรับจากโครงการรับจำนำมากขึ้น แต่ในข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ขายข้าวสดได้เงินเฉลี่ย 1.1-1.3 หมื่นบาทต่อตันจากถูกหักข้าวความชื้นสูง และมีกำไรที่ลดลงจากต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ค่ายากำจัดศัตรูพืช ค่าน้ำมัน ค่าเช่านา ค่าจ้างแรงงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ และอื่นๆ เฉลี่ยเวลานี้มีต้นทุนการผลิต 9 พันบาทต่อตัน เมื่อหักรายได้จากการขายข้าวแล้วจะเหลือเพียง 2-3 พันบาทต่อตัน

"หากรัฐบาลมีการปรับราคารับจำนำข้าวลงไม่ว่าจะเป็นเท่าใดก็ตาม จะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตข้างต้นด้วยเพื่อให้ยังพอมีกำไรเหลือเลี้ยงครอบครัว โดยเมื่อหักต้นทุนแล้วต้องมีกำไรอย่างน้อย 40% ถึงจะอยู่รอดได้ ในเรื่องนี้ขอให้ทุกฝ่ายเห็นใจ เพราะแม้รัฐบาลจะขาดทุนแต่ช่วยให้ชาวนาอยู่รอดเป็นสิ่งที่ต้องทำ"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ



## บุญทรง บิบอนุช ปิณฑุชี่โครงการรับจำนำข้าว

การสรุปบัญชีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ยังคงไม่สามารถดำเนินการ เมื่อตัวเลขการคำนวณออกมาแตกต่างกันมาก ระหว่างอนุกรรมการปิณฑุชี่ กระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะตัวเลขผลขาดทุนที่ออกมาสูงมากกว่า 1.3 แสนล้านบาท ในรอบปี 2555

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประธานอนุกรรมการปิณฑุชี่โครงการรับจำนำข้าวที่มีรองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นประธาน ได้รายงานผลการปิณฑุชี่โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการปิณฑุชี่ แต่กระทรวงพาณิชย์ โดยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องการเปลี่ยนวิธีการคำนวณมูลค่าสินค้าข้าวคงเหลือใหม่ เพื่อลดผลขาดทุน

"ทาง ร.ม.ว.พาณิชย์ ได้ขอให้ทางคณะอนุกรรมการ ทบทวนวิธีการคำนวณผลขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะการคำนวณผลขาดทุนของข้าวในสต็อกของรัฐบาล ที่ยังไม่ถูกขายออกไป" รายงานข่าวกล่าว

ทั้งนี้ ความแตกต่างของวิธีการคำนวณ ระหว่างของกระทรวงพาณิชย์กับของคณะอนุกรรมการปิณฑุชี่ คือ การคำนวณผลขาดทุนของข้าวที่ยังอยู่ในสต็อกนั้น คณะอนุกรรมการฯ ใช้วิธี การคำนวณค่าเฉลี่ย โดยนำปริมาณข้าวที่สามารถระบายออกจากสต็อกของรัฐบาลและหารด้วยรายได้ที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับกลับมา จะได้ราคาขายต่อตัน โดยเฉลี่ย แล้วนำมาเทียบกับต้นทุนของโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมด

นอกจากเงินที่จ่ายเป็นค่าจำนำให้กับชาวนา ที่นำมาคำนวณผลการดำเนินโครงการแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ยังนำค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการมาคำนวณผลการดำเนินโครงการด้วย ซึ่งก็คือ ค่าสีข้าว ค่าโกดังเก็บข้าว ค่าดอกเบี่ย ค่า SURVEYOR เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลจะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 800 ดอลลาร์ต่อตัน ฉะนั้น ผลต่างระหว่างราคาเฉลี่ยที่ขายได้กับต้นทุนของรัฐบาล ก็คือ ผลขาดทุน ซึ่งวิธีการคำนวณดังกล่าว ก็นำมาใช้กับการคำนวณมูลค่าของข้าวที่ยังอยู่ในสต็อกของรัฐบาลด้วย

ทั้งนี้ วิธีการคำนวณดังกล่าวของคณะอนุกรรมการดังกล่าว ทำให้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ ที่เริ่มมาเป็นที่สอง โดยสามารถปิณฑุชี่ได้สามฤดูกาล คือ ฤดูกาลผลิตนาปี 2554/2555, ฤดูกาลผลิตนาปี 2554/2555 และฤดูกาลผลิตนาปี 2555/2556 รวมผลขาดทุนจำนวน 2.20 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลข ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2556 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการฯ คาดว่า ผลขาดทุนที่เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท จะส่งผลเมื่อสิ้นฤดูนาปี 2555/2556 คือในวันที่ 15 ก.ย. นี้ ผลขาดทุนรวม 4 ฤดูกาล จะสูงกว่า 3 แสนล้านบาท

สำหรับวิธีการคำนวณของกระทรวงพาณิชย์นั้น ต้องการให้ราคาขายของผู้ส่งออก ในตลาดต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณผลขาดทุนของข้าวที่ยังเหลืออยู่ในสต็อก โดยที่ราคาขายของผู้ส่งออกจะสูงกว่า ราคาของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากพ่อค้าซื้อข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ในราคาต่ำแล้ว นำไปขายในราคาที่สูง วิธีการคำนวณดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์ จะช่วยลดผลขาดทุนของข้าวที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกลงมาได้ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะขอเปลี่ยนวิธีการคำนวณ ทางคณะอนุกรรมการฯ ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริง แต่จะไม่มีกรณีผ่อนปรนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณที่เป็นไปตามมาตรฐาน และ การพิจารณาจะต้องเกิดขึ้นในรูปของคณะอนุกรรมการฯ

รายงานข่าวกล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะอนุกรรมการฯ นำราคาเฉลี่ยจากการขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์มาคำนวณมูลค่าสินค้าข้าวคงเหลือ ก็เพราะที่ผ่านมา ทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมเปิดเผยราคาขายข้าวที่แท้จริง ทำให้คณะอนุกรรมการฯ จึงต้องคำนวณราคาด้วยวิธีการดังกล่าว โดยเหตุผลที่ไม่ยอมเปิดเผยราคาขายที่แท้จริง ระบุว่า เป็นความลับทางการค้า

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังใช้วิธีการขายข้าวแบบคละ คือ เอาข้าวเก่าในสต็อกมาขายคละกับข้าวใหม่ ทำให้ได้ราคาข้าวเฉลี่ยออกมา ผลก็คือ ข้าวเก่าในสต็อกมีราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้น ขณะที่ ราคาข้าวใหม่มีราคาเฉลี่ยที่ต่ำลง

นายบุญทรง กล่าวว่า ที่ประชุม กชช. 17 มิ.ย. จะมีการหารือเพื่อสรุปผลการตรวจสอบตัวเลข การปิดงบประมาณโครงการจำหน่ายข้าวหน้าปี 2554/2555 และนาปี 2555 ที่ยังมีความเห็นแตกต่างกัน 2 วิธี คือ ทั้งวิธีคิดสินค้าคงเหลือแบบใช้ตัวเลขต้นทุน จากโครงการรับจำนำที่ขาดทุนประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท หรือใช้วิธีคำนวณสินค้าคงเหลือจากราคาต่ำสุดในขณะนั้นที่อาจขาดทุน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อหาข้อสรุปทางตัวเลขให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องที่สุด

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวมาหารือและรวบรวมตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการรายงานตัวเลขจากคณะกรรมการปิดบัญชี และกระทรวงพาณิชย์ใน 1 ปี คือ นาปี 2554/2555 และโครงการนาปี 2555 ผลสรุปคือผลขาดทุนของคณะอนุฯ ปิดบัญชีอยู่ที่ 136,908 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ อยู่ที่ 49,908 ล้านบาท

นายวราเทพ กล่าวว่า ผลการขาดทุนที่ต่างกันมาก ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ใช้ตัวเลขมูลค่าของข้าว จากราคาต้นทุน ณ เวลาที่รับจำนำ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตัวเลขของคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากคณะกรรมการปิดบัญชีใช้ตัวเลขราคาที่ต่ำที่สุด เป็นต้นทุนมาเทียบเคียง ราคาเฉลี่ยของกรมการค้าภายใน หรือราคาประกาศขาย โดยใช้ราคาที่ต่ำที่สุดมาตีมูลค่าข้าวในสต็อกของรัฐบาล จึงทำให้ตัวเลขการขาดทุนแตกต่างกัน

"ต้องมีการรายงานทั้งสองตัวเลขไปที่กรม. ทั้งการคิดคำนวณของคณะกรรมการปิดบัญชีและตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ จากนั้นจึงมาหาข้อสรุปกันอีกทีว่าในอนาคตจะใช้วิธีการใดเป็นวิธีปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งการปิดบัญชีในลักษณะปีต่อไปเป็นการคาดการณ์ ส่วนการปิดบัญชีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นภายหลังการขายข้าวออกไปได้ทั้งหมด ซึ่งตัวเลขจะหยุดนิ่งหลังจากนั้น จะมีการตั้งงบประมาณมาชดเชยการขาดทุนของโครงการ" นายวราเทพ กล่าว

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า โครงการรับจำนำข้าวเป็นประโยชน์กับเกษตรกรให้มีรายได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมที่เกิดจากการใช้จ่ายของเกษตรกร ดังนั้น รัฐบาลยังจะเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไป ส่วนจะมีการทบทวนราคารับจำนำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการหารือของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่จะมีการประชุมในวันที่ 17 มิ.ย. นี้ แต่ส่วนตัวมองว่าโครงการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ส่วนตัวเลขการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าว นั้น นายกิตติรัตน์ มองว่า เกิดจากความคิดเห็นด้านตัวเลขที่ต่างกันเท่านั้น ดังนั้น เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปในไม่ช้า และยืนยันรัฐบาลทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่ จึงไม่ห่วงเรื่องความเชื่อมั่นที่หลายฝ่ายจะมีต่อรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลของคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรที่รั่วไหลออกไปก่อนที่จะมีการเสนอตัวเลขต่อ กชช. จะต้องมีการสอบสวนหนังสือความลับที่รื้อการอนุมัตินั้น ทางฝ่ายค้านมีข้อมูลได้อย่างไร คาดว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อไป

ขณะที่ นายบุญทรง กล่าวว่า การประชุม กชช. วันที่ 17 มิ.ย. ที่ประชุมจะหารือประเด็นการลดราคาจำหน่ายข้าว ซึ่งที่ประชุมจะนำข้อมูลรายละเอียด จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบ รวมถึงการประเมินผลกระทบ หากมีการลดราคาจำหน่ายจริง รวมถึงการพิจารณาว่าหากมีการลดราคาจำหน่ายจริง ควรนำมาใช้ในช่องทางใด

"การหารือจะนำข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงจากอีกหลาย ๆ ความเห็นเข้ามาประกอบในการกำหนดหลักเกณฑ์การรับจำนำปีหน้า แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีการแจ้งให้เกษตรกรรับรู้ล่วงหน้า ก่อนการปลูกข้าวฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้น" นายบุญทรง กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามแผนเดิมรัฐบาลมีแผนเป็นไปได้ว่าการลดราคาปรับจำนำข้าวในระยะแรก จะดำเนินการในลักษณะกำหนดโซนนิ่ง โดยใช้พื้นที่ชลประทานเป็นเขตกำหนด ชาวนาที่อยู่นอกพื้นที่จะไม่ได้ราคาตันละ 1.5 หมื่นบาท เพื่อจำกัดไม่ให้ชาวนาปลูกข้าวมากเกินไป และไม่ทำให้โครงการรับจำนำต้องแบกรับภาระมากเกินไปเช่นกัน ส่วนราคาที่จะรับจำนำจะเป็นเท่าใด ยังไม่ได้ข้อสรุป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## "โอฟาร์"แนะรัฐทำบัญชีข้าว 3 รูปแบบ

นายโอฟาร์ ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจัดทำบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำบัญชีโครงการควรทำข้อมูลตัวเลขแยกข้อมูลเป็น 3 รูปแบบ คือราคาต้นทุนของโครงการ, ราคาต่ำสุด ณ ปัจจุบันหรือใช้ราคาต่ำสุดเฉลี่ย 7 วันที่ผ่านมาเป็นตัวอ้างอิงเพื่อการระมัดระวังในการดำเนินโครงการ และราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้า เพราะปัจจุบันมีตลาดล่วงหน้าของสินค้าเกษตรรวมทั้งข้าวที่ใช้อ้างอิงอยู่แล้ว เนื่องจากข้อมูลทั้งสามแบบเป็นข้อมูลที่แตกต่างกัน และการเลือกใช้ข้อมูลจากการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายที่จะเลือกนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

"นักบัญชีจะบอกว่าราคาที่อ้างอิงมาจากสมมุติฐานต่างๆ มีได้หลายกรณี และก็ไม่ได้ต่างจากราคาน้ำมัน ที่อ้างอิงได้หลายแบบ ผู้ที่ทำตัวเลขโครงการรับจำนำข้าวก็ต้องทำทุกตัวเลขแล้วเอามาเสนอให้กับฝ่ายนโยบายในการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจก็ต้องอยู่บนข้อมูลของการดำเนินการในอดีต มูลค่าสต็อกที่อยู่ในมือ ทิศทางราคาตลาดในอนาคตเป็นอย่างไร ข้อมูลตรงนี้ก็จะต้องเอาหนึ่งดูกันทั้งหมดประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ จึงจะตัดสินใจได้"

ส่วนการปรับปรุงโครงการรับจำนำข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้าน และสามารถปรับปรุงได้ แต่การปรับปรุงควรทำพร้อมกันในภาพรวม โดยรัฐบาลต้องเก็บข้อมูลจากแหล่งผลิต การปรับปรุงการนำข้าวเข้าสีในโครงการก็ควรมีแหล่งสีข้าวที่ใกล้แหล่งผลิตข้าวของเกษตรกร ขณะเดียวกันต้องวางแผนการระบายข้าว กำหนดตลาดเป้าหมาย รวมถึงคำนวณติดตามปริมาณและราคาที่ขายได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ส่วนราคาปรับจำนำข้าวก็ต้องปรับลดให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก ส่วนจะปรับลดลงเท่าไรก็ต้องดูจากข้อมูลทั้งหมด ซึ่งขณะนี้คณะทำงานต้องมาดูข้อมูลในภาพรวมก่อนที่จะมีการตัดสินใจ

ขณะที่การระบายข้าวออกจากสต็อกต้องระบายตามจังหวะที่เหมาะสม ทั้งระบายทั้งในและนอกประเทศ และต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะทำให้การระบายข้าวเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเรื่องของราคาและปริมาณก็ต้องมีการศึกษาความต้องการของตลาด ซึ่งช่วงนี้ตลาดมีความต้องการข้าวมากขึ้น เพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดโลกอ้างอิงราคาจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 2 ปี โดยราคาอยู่ที่ 15 -16 ดอลลาร์สหรัฐต่อน้ำหนักข้าว 100 ปอนด์ ซึ่งเป็นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง 3% ในเวลาเพียง 7 วัน จึงคาดการณ์ได้ว่าปริมาณส่งออกในเดือน มิ.ย.ปีนี้ น่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ปลูกข้าวอื่นๆ มีสต็อกกลดน้อยลงมากแล้ว นอกจากนี้การระบายข้าวของประเทศอื่นๆ จะเป็นการระบายข้าวในราคาถูกลงตามคุณภาพข้าว และเป็นการระบายเพื่อสร้างสภาพคล่องในประเทศ ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่มีสต็อกข้าวเก็บไว้ระบายในเวลาที่เหมาะสม

นายโอฟาร์ กล่าวว่า การระบายข้าวต้องเป็นไปตามจังหวะเวลา โดยการระบายข้าวไปยังต่างประเทศก่อนหน้านี้ทำได้น้อยเนื่องจากภาวะของเงินบาทที่มีปัญหาเชิงค่า การระบายข้าวออกไปอาจได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ขณะที่ในปัจจุบันการระบายข้าวไปยังต่างประเทศมีความเหมาะสมมากกว่าเนื่องจากค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง การส่งออกข้าวก็จะได้มูลค่าสูงขึ้นเมื่อคำนวณกลับมาเป็นเงินบาท

นอกจากนี้ในปัจจุบันข้าวที่มีปัญหาขายออกไปคือข้าวขาว (ข้าว5%) ส่วนการขายข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวหอมมะลิซึ่งมีผลผลิตปีละประมาณ 6 ล้านตัน ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูงมาก เพราะจากการเดินทางไปเจรจาการค้าต่างประเทศหลายครั้ง ก็ได้รับการสอบถามถึงสินค้าอยู่ตลอด ซึ่งปัจจุบันข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวมีไม่พอขายและราคาปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มราคาของข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาข้าวขาว 100% ในปัจจุบันก็อยู่ที่ระดับราคา 555 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

“การระบายข้าวและการเก็บสต็อกข้าวต้องมีความสมดุลและเหมาะสม โดยมองว่าสต็อกข้าวที่เราอยู่กับความต้องการของตลาดในระยะยาวถือว่ามีความสมดุลกัน โดยประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีสต็อกสำหรับความมั่นคงทางอาหารของประเทศด้วย หากเกิดฝนแล้งหรือภัยธรรมชาติ ข้าวถือว่าเป็นสินค้าสำคัญที่เป็นความมั่นคงทางอาหารที่มีความจำเป็นมาก “

ที่มา เติลินวิล์

## ธกส.โยนทชช.ชี้ชะตาราคาจำหน่ายข้าว

นายลักษณะ วิจนาวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า แนวโน้มการปรับลดราคาจำหน่ายจาก 15,000 บาทต่อตัน เพื่อลดปัญหาขาดทุนนั้น ต้องรอดูมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (ทชช.) และคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณา สำหรับการรับจำหน่ายข้าวฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ซึ่งจะเริ่มในเดือนต.ค. 56

ขณะนี้ ธนาคารได้รับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 จำนวน 14.72 ล้านตัน จ่ายให้เกษตรกรไปแล้วเป็นเงิน 229,000 ล้านบาท ขณะที่การรับจำหน่ายข้าวนอกฤดูกาลผลิต (นาปรัง) มีเป้าหมาย 7 ล้านตัน วงเงิน 105,000 ล้านบาท รับจำหน่ายไปแล้ว 3 - 4 ล้านตัน เป็นเงิน 52,000 ล้านบาท ซึ่งยืนยันว่ายังรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าในราคา 15,000 บาทต่อตัน และคาดว่าจะมีการนำข้าวเข้ามาจำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนก.ค. มากที่สุด

ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติรวมวงเงินและปริมาณข้าวนาปี 15 ล้านตัน วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท และนาปรัง จำนวน 7 ล้านตัน วงเงิน 105,000 ล้านบาท ไว้ด้วยกัน เพื่อให้การบริหารวงเงินรับจำหน่ายยืดหยุ่นมากขึ้น

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้สำรองเงินในการรับจำหน่ายข้าวไปแล้ว 1.1 แสนล้านบาท คณะรัฐมนตรีจึงให้สำนักงานประมาณจัดสรรเงินมาชดเชยคืนให้ ธ.ก.ส. ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ 4 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ และเพื่อรองรับการจำหน่าย ให้มีสภาพคล่องเพียงพอ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะต้องจัดหาเงินมาให้เพิ่ม 41,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือกระทรวงพาณิชย์จะนำเงินจากการระบายข้าวส่งคืนให้ภายในสิ้นปี วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท

ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ทยอยส่งให้แล้ว 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้ ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับจำหน่ายนาปรัง

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## ทีดีอาร์ไอชี้ รม.สอบตกจำหน่ายข้าว แหะใช้ประกันราคาควบคุม

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการเสวนา “ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบายรับจำหน่ายข้าว” ในงานสัมมนาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2556 ว่า ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดกล้าทำเรื่องประกันราคาข้าว เพราะถือเป็นเรื่องใหญ่ จึงมีการใช้โครงการแทรกแซงราคาหรือพยุงราคา กับโครงการรับจำหน่ายสลับหรือผสมกันไป โดยเป็นการรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาด แต่ก็เป็นโครงการที่ฝนตกไม่ทั่วฟ้า จำกัดโควตาซื้อ โรงสีในโครงการมีอำนาจต่อรองสูง ยกตัวอย่าง รัฐบาลตั้งราคาข้าว 10,000 บาทต่อตัน ขณะที่ตลาดซื้อกันที่ 7,000 บาทต่อตัน แต่มักจะถูกโรงสีตีเกรด

ข้าวต่ำกว่าความเป็นจริง และหักความชื้นและสิ่งเจือปนสูงกว่าความเป็นจริง จากที่หักแล้วควรได้ 9,500 บาท กลับตีราคาให้แก่ 8,000 บาท เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต้องยอมขาย

ดร.วิโรจน์ กล่าวอีกว่า จากการวิจัยของทีดีอาร์ไอพบว่า ผลประโยชน์ของโครงการพวกนี้ถึงมือเกษตรกรเพียง 17% เท่านั้น ส่วนโครงการของรัฐบาลยิ่งลักษณะเป็นครั้งแรกที่รับจำนำแบบไม่จำกัดจำนวน แม้ตัวเลขขาดทุนยังไม่รู้แน่ชัด และอาจมีปัญหาเรื่องการได้รับเงินซ้ำบ้าง แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าที่ผ่านมา เพราะเงินมีโอกาสไปถึงมือเกษตรกรเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น จะเห็นได้ว่าเกษตรกรไม่ค่อยบ่นเรื่องขายข้าว อยากรู้ก็ตาม เมื่อจบโครงการแล้วประโยชน์จะถึงมือเกษตรกรหรือไม่อยู่ที่ผลงานการระบายข้าวของรัฐบาล

“เรื่องการระบายข้าวนั้นถือว่ารัฐบาลยังสอบตกอยู่ เนื่องจากรับซื้อตามราคาที่รัฐบาลประกาศแต่ขายตามราคาโลก ที่สำคัญคือขายต่ำกว่าตลาดโลก จากที่ทีดีอาร์ไอประเมินไว้ว่าขาดทุนกว่าแสนล้านบาท เฉลี่ยแล้วอาจขาดทุนที่ประมาณ 130,000 ล้านบาท การที่รัฐบาลประกาศว่าจะเป็นผู้ขายข้าวเอง เพื่อทำราคาข้าวให้สูงขึ้นกว่าตลาดโลกก็คงไม่เกิดขึ้นจริง เพราะกระทรวงพาณิชย์เลิกขายข้าวมา 20 กว่าปี ก็ต้องไปพึ่งภาคเอกชนช่วยขาย แต่ภาคเอกชนก็ไม่ได้เก่งขายข้าวทุกตลาด” ดร.วิโรจน์ กล่าวและว่า ทางแก้คือรัฐบาลต้องไม่ใช้นโยบายจำนำข้าว เพื่อยกระดับราคาข้าวเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้มีการประกันราคาด้วย โดยมีการกำหนดราคาเป้าหมายหลังเพาะปลูกว่าขายแล้วควรได้ราคาเท่าไร หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วราคาต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็ให้มีการชดเชย

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวมีผลดีต่อเกษตรกร แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ส่วนดีคือเกษตรกรได้ราคาขายข้าวแล้วไม่ขาดทุน แม้จะมาเป็นเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นจนถูกตัดราคาลดหล่นลงไปในเรื่องความชื้นและสิ่งเจือปน ทำให้ขายได้ราคาไม่ถึง 15,000 บาท แต่ก็ไม่ขาดทุน ซึ่งจุดอ่อนที่ว่าเป็นคือถูกโรงสีบางแห่งโกงความชื้น รวมไปถึงมีการกำหนดพื้นที่เขตการขาย ทำให้ไปขายที่อื่นไม่ได้ เหมือนถูกปิดประตูเท่าไรก็ต้องขาย ส่วนการขึ้นทะเบียนรับใบประทวน ที่ผ่านมา 2-3 เดือน เกษตรกรหลายรายก็ยังไม่ได้รับเงิน ตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยแก้ไข และเกษตรกรก็ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ เพื่อเสนอความคิดเห็นเลย รัฐบาลควรเปิดจำนำข้าวในภาคกลาง ส่วนภาคอีสานควรใช้นโยบายประกันรายได้ เพราะส่วนใหญ่มักจะเก็บไว้กิน ไม่มีโอกาสได้ขาย

ด้านนายอุบล อยู่หว่า เครือข่ายเกษตรกรรวมทางเลือก กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรมีนโยบายเกี่ยวกับตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว ควรมีนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรด้วย ที่สำคัญไม่ควรใช้นโยบายเดียวทำทั่วประเทศ อย่างรับจำนำข้าวเหมาะกับภาคกลาง ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานควรใช้นโยบายจำนำอย่างฉาง เพราะเขาทำนาเพียงครั้งเดียวเป็นข้าวแห่งคุณภาพดี และควรมีตราชั่ง เครื่องวัดความชื้นกลาง เพื่อวัดเรตและรีเช็กไม่ให้ถูกโรงสีโกง โดยโรงสีควรที่จะต้องทำระบบแฟร์เทรดกับเกษตรกรด้วย

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

## **กิตติรัตน์ยอมรับมีโอกาส กชช.ปรับเงื่อนไขรับจำนำข้าวหลังผู้ส่งออกแห่ลดราคา**

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) วันนี่ว่า ทางคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ เป็นประธาน จะรายงานข้อมูลและชี้แจงตัวเลขการปิดบัญชีโครงการ ซึ่งรัฐบาลจะยึดตัวเลขดังกล่าวในการพิจารณากำหนดนโยบายต่อไป

นายกิตติรัตน์ ตอบข้อซักถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนราคาหรือรูปแบบในการรับจำนำข้าว หลังจากมีผู้ส่งออกเรียกร้องให้ปรับลดราคารับจำนำว่า มีโอกาสที่คณะกรรมการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ตลาดโลก

ก่อนหน้านี้รัฐบาลตัดสินใจกำหนดราคาจำนำในระดับปัจจุบัน เพราะเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่จะสามารถดำเนินการได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปัจจัยของผลผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยเรื่อง

อัตราแลกเปลี่ยน จึงมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะขอข้อมูลให้รอบด้าน ในการพิจารณาก่อน

"ในเมื่อดอกเบี้ยยังสามารถปรับได้ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงการก็ทำได้ เพื่อให้เป็นไปตาม สถานการณ์ การรับจำหน่ายในราคาระดับปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าทำได้ แต่เมื่อตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป มีผลผลิต มากขึ้น รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลให้รอบด้าน" นายกิตติรัตน์ กล่าว  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## จำหน่ายข้าวพันธุ์พิเศษ ผลักดันผู้ส่งออกไทยหันซื้อข้าวเพื่อนบ้านขายจีนแทน

นายโชคชัย เศรษฐสุวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยในงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร เศรษฐกิจเพื่อประเมินการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารปี 2556 ว่า ในส่วนของการส่งออกข้าวปี 2556 สมาคมฯ ตั้งเป้า การส่งออกข้าวไทยที่ 6.2-6.5 ล้านตัน ต่ำกว่าปีก่อนที่อยู่ในระดับ 6.9 ล้านตัน เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ค. 56 ยอดส่งออกข้าวของไทยได้ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 11% โดยส่งออกอยู่ที่ 2.34 ล้านตัน ทำให้ไทยส่งออก ข้าวเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากอินเดียที่ส่งออก 3.34 ล้านตัน และเวียดนาม 2.78 ล้านตัน

"รัฐบาลตั้งเป้าการส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ในระดับ 8.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากซึ่งเราประเมินแล้ว ว่าคงยากที่จะเป็นไปได้เพราะผลผลิตข้าวทั่วโลกมีจำนวนมากราว 30 ล้านตัน และที่สำคัญราคาถูกกว่าไทยมาก เว้น แต่รัฐบาลจะระบายข้าวในสต็อกได้มากขึ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยหลายรายเริ่มปรับกลยุทธ์หันไปมอง การซื้อข้าวจากเพื่อนบ้านมากขึ้น" นายโชคชัยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยบางรายกำลังเจรจาซื้อข้าวจากเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนามและปากีสถานเพื่อ ส่งออกให้แก่ลูกค้า เนื่องจากนโยบายจำหน่ายข้าว 1.5 หมื่นบาทต่อตันของรัฐบาลไทยมีราคาสูงกว่าตลาดโลกมากทำให้ การส่งออกข้าวของไทยลำบากขึ้น โดยข้าวที่ซื้อมาจะเน้นส่งออกไปยังจีนเป็นหลักเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ โดยราคา ข้าวขาว 5% ที่มีราคาซื้อขายในตลาดโลกนั้นข้าวของไทยจะอยู่ในระดับ 520-530 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวจาก เวียดนามซึ่งจะมีราคาต่ำที่สุดจะอยู่ในระดับ 390 ดอลลาร์ต่อตัน หรือจะต่ำกว่าไทยประมาณ 120-150 ดอลลาร์ต่อตัน

"ยอดการส่งออกข้าวในหลายๆ ประเทศน่าติดตามอย่างมาก โดยเฉพาะปากีสถานที่ก้าวมาอยู่ในระดับ 4 ของการส่งออกข้าวในตลาดโลกแล้ว รวมถึงพม่าที่สามารถส่งออกไปจีนได้เกือบ 1 ล้านตัน และกัมพูชาก็มียอดการ ส่งออกที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด" นายโชคชัยกล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 มิ.ย. 2556 มีจำนวน 180,853 ตัน มูลค่า 73.521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. - 13 มิ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 2.969 ล้านตัน มูลค่า 1.285 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.45% แต่มูลค่าลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 2.87 ล้านตัน มูลค่า 1.305 พันล้านเหรียญ สหรัฐ (FOB)

วงการค้าระบุว่า ขณะนี้เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 4.8 ล้านตัน โดยส่งมอบแล้ว ประมาณ 2.8 ล้านตัน และในช่วงนี้ภาวะการค้ายังคงซบเซา ประกอบกับผู้ส่งออกยังคงมีสต็อกข้าวจำนวนมาก โดยเฉพาะสต็อกข้าวจากโครงการรับซื้อข้าวในรอบแรก (ฤดูการผลิตฤดูหนาว (Winter-spring rice)) ในช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา โดยยังคงมีสต็อกเหลืออยู่อีกประมาณ 70% ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกต่างประสบภาวะขาดทุนเพราะต้องเก็บ ข้าวจำนวนดังกล่าวไว้ และยังไม่สามารถระบายออกได้หมด

โครงการรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) จากเกษตรกรจำนวน 1 ล้านตัน ข้าวสาร (ประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก) ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ค้าข้าวจะเก็บสต็อกข้าว เหล่านี้ไว้เป็นเวลา 3 เดือน โดยรัฐบาลจะรับภาระด้านดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ มีบริษัทจำนวน 115 ราย ที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารได้ถูกมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรายจังหวัด เช่น จังหวัด Long An จำนวน 91,000 ตัน, Kien Giang 85,000 ตัน และ Bac Lieu และ Hau Giang 10,000-15,000 ตัน

กระทรวงการคลัง (The Ministry of Finance) ได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกไว้ที่ 4,142 ดอลลาร์ต่อกก. (ประมาณ 197 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งต่ำกว่าราคารับซื้อในรอบก่อน (5,000 ดอลลาร์ต่อกก.) เนื่องจากในขณะนี้ สถานการณ์การค้าข้าวในตลาดโลกอยู่ในภาวะซบเซาทำให้เวียดนามส่งออกลดลง ซึ่งก็ส่งผลให้ราคาข้าวลดลงด้วย ดังนั้นในช่วงนี้เกษตรกรอาจจะขายข้าวไม่ได้กำไรถึง 30% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ซึ่งการที่จะขายข้าวให้ได้กำไรถึง 30% ในช่วงนี้นั้นเกษตรกรจะต้องขายข้าวในราคาถึง 5,400 ดอลลาร์ต่อกก.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Minister of Agriculture and Rural Development) ได้ ยอมรับว่าในช่วงนี้โครงการนี้ยังคงประสบปัญหา ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยรัฐบาลกำลังมองหาหนทางนโยบายการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อช่วยทั้งภาคธุรกิจและเกษตรกร เช่นโครงการเครดิตพิเศษให้ สิทธิพิเศษแก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถเก็บสต็อกข้าวของตนไว้ก่อนเพื่อรอขายในช่วงที่ราคาดี

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวอาจจะต้องมีการลงนามในสัญญาที่แน่นอนระหว่างสองฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่า โครงการนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว

มีรายงานว่า ในขณะนี้การส่งข้าวเวียดนามไปยังสหรัฐนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าท่าเรือ โดยแหล่งข่าวระบุว่าตอนนี้ บริษัท Vinafood 1 (The Vietnam Northern Food Corporation) ได้ยื่นข้อเสนอที่จะเปลี่ยนการส่งข้าวไปยังปลายทางประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อ ภาพพจน์การส่งออกข้าวของเวียดนาม

ทั้งนี้ กรมการอารักขาพืชของเวียดนาม (Plant Protection Department) กระทรวงเกษตรและพัฒนา ชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ยืนยันว่ามาตรการกักกันพืชของเวียดนามมีความ รัดกุม และข้าวเวียดนามไม่มีการปนเปื้อนสารตะกั่ว

ขณะเดียวกันผู้นำเข้าข้าวของสหรัฐ (The American Rice Company) ก็กำลังรอผลการวิเคราะห์จาก สหพันธ์ข้าวสหรัฐอเมริกา (the U.S. Rice Federation) ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรก ของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 4.05 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.67 ล้าน ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 9 ล้านตัน

นาย Laxman Singh Rathore อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department) กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะมากกว่าปกติ 12% ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเคลื่อนผ่านภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศเร็วกว่าปกติ 6-7 วัน ทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูมรสุมซึ่งมีระยะเวลานาน 4 เดือนนี้ มีสัดส่วนกว่า 70% ของปริมาณน้ำฝน รวมทั้งปีของประเทศ ในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มพบฝนก่อนมรสุม (Pre-monsoon) บ้างแล้วและกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตรียม ประการเตือนภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศ, อุตตราขัณฑ์, อุตตรประเทศ และเดลีแล้ว

นาย Rathore กล่าวอีกว่าปริมาณฝนที่ตกมากกว่าปกติในปีนี้จะส่งผลดีต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว ธัญพืช และพืชประจำฤดูฝนอื่นๆ เนื่องจากเขื่อนสำคัญต่างๆของประเทศต่างมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว รวมทั้งฝนที่ตกทางภาคตะวันตกของประเทศจะช่วยลดภาวะการขาดแคลนน้ำสำหรับการปลูกฝ้ายและอ้อยอีกด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) ประกาศจัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) ในวันที่ 26 มิ.ย. นี้ จำนวนรวม 26,610 ตัน โดยกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 3,146 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลางจากออสเตรเลียจำนวน 5,126 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดกลางจากออสเตรเลียจำนวน 4,338 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดกลางไม่ระบุแหล่งที่มา (Global Quota) จำนวน 9,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลางหรือสั้นไม่ระบุแหล่งที่มา (Global Quota) จำนวน 2,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดกลางหรือสั้น (Glutinous) ไม่ระบุแหล่งที่มา (Global Quota) จำนวน 3,000 ตัน โดยมีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 5 ของปีนี้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยอิรักได้ตกลงซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน โดยคาดว่าจะซื้อจากบริษัท Olam international เมื่อรวมการประมูลครั้งนี้ ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยเป็นจำนวนรวม 440,000 ตัน จากการประมูล 5 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2556

สำหรับการประมูลเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 120,000 ตัน โดยคาดว่าจะซื้อจากบริษัท Olam international (ราคา 545.59 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out) และซื้อจากบริษัท Ameropa จำนวน 30,000 ตัน (ข้าวจากอาร์เจนตินา)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนมิถุนายน 2556 โดยได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 (2013/14) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 479.16 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 470.19 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 (2012/13) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2556/57 จะเพิ่มเป็น 144.0 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 143.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิต 108 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อียิปต์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2556/57 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 20.2 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 476.32 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 469.25 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 105.78 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 เป็น 108.62 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น



คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.23 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.13 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 38.14 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 38.10 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าในปี 2557 ไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 ส่วนจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 เช่นเดียวกัน ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 และ 0.975 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2557 ประเทศไทยจะส่งออก 8.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA

## แกมเบีย

ประธานาธิบดียาห์ยา แจมเมห์ ของแกมเบีย ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก แถลงว่าในปี 2559 แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ส่งเสริมการกินอยู่แบบพอเพียง และการมีสุขภาพดี

ข้าวเป็นหนึ่งในอาหารหลักของชาวแกมเบีย แต่ผลผลิตของประเทศมีน้อย จึงต้องนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลทางการระบุว่า ตั้งแต่ปี 2552 ข้าวกลายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่แกมเบียนำเข้าสูงสุด โดยภาคเกษตรสร้างผลผลิตให้ประเทศ 26% มีการจ้างงานประชากรถึงสามในสี่

คำประกาศของประธานาธิบดีมีขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากแกมเบียประกาศห้ามนำเข้ารองเท้าแตะแข็ง ทั้งยังขับหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลทางธุรกิจของประเทศ ฐานสำรองสินค้าหมดอายุ

เรื่องดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับแวดวงธุรกิจแกมเบีย ซึ่งร้านค้าปลีกและประชาชนที่ยากจนต้องพึ่งพาอาหารนำเข้าราคาถูก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์